



ที่ ศธ ๐๔๑๐๖/ ๑๐๑๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต ๑ ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๒๖๓
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉก.คศ.) เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่าง ๆ และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และออกเป็นประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ
ดังกล่าวแล้ว และออกประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ตามรายละเอียด
สิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ บุญทรง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

งานวินัยและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร ๐๕๖๗๓-๗๐๘๓ ต่อ ๒๔

โทรสาร ๐๕๖๗๓-๗๐๗๕



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่าง ๆ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระทำรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุความรุนแรงดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จึงได้ออกมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอำนาจ บุญทรง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๑.	ภัยบุคคล - ครู กับ นักเรียน	<p>๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนและการดำเนินการป้องกันการกระทำผิดของครูต่อนักเรียนโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดให้มี การประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และการลงโทษนักเรียนที่โรงเรียนสามารถกระทำได้อย่างน้อยภาคเรียน ละ ๑ ครั้ง และให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบภายใน ๑๕ วัน หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น</p> <p>๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิญนักจิตแพทย์มาสร้างความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียน ให้แก่ผู้บริหารและครูอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียน</p> <p>๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง กำกับ ติดตาม ไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง ความโกรธหรือความ พยาบาท โดยคำนึงถึงอายุของนักเรียน และความร้ายแรงของพฤติกรรม ประกอบการลงโทษ เพื่อที่จะแก่นิสัยความปลอดภัยไม่ติของนักเรียน</p> <p>ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ระงับเหตุและดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดตามสมควรแก่กรณี และรายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบโดยเร็ว</p> <p>๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่งจัดให้มีการประเมินสภาวะทางอารมณ์ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานให้สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาทราบ</p> <p>๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เผยแพร่ความรู้ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลายช่องทาง</p>

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
<p>๑.</p> <p>ภัยบุคคล</p> <p>- ครู กับบุคคล ภายนอก</p>		<p>๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อแจ้ง พฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งหาหรือแนวทางในการ แก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน และรายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาทราบ</p> <p>๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ ชุมชน ผ่านสื่อหลายช่องทาง</p> <p>เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่กระทำ ผิดกฎระเบียบ กฎหมาย ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบทุกครั้ง พร้อมระบุเหตุผลและการลงโทษการกระทำผิด โดยให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และรายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ</p> <p>๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดกิจกรรม ทบทวน ให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ รายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ</p>
	<p>-ครู กับ ครู</p>	<p>๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ</p> <p>๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษา ทั้งภายในและ ภายนอกองค์กรได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน</p> <p>๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม งานด้านวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารทั่วไป และบริหารงานบุคคล</p>

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๒.	อุบัติเหตุ	<p>๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนที่ ๓ มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการโดยเคร่งครัด หากเกิดเหตุให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบทันที</p> <p>๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีการประชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน รับทราบถึงโรคร้ายและการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นตามสถานการณ์ต่าง ๆ</p> <p>๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีห้องพยาบาล เวชภัณฑ์ที่จำเป็นและผู้รับผิดชอบ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งที่มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ เครื่องเล่นในสถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อนักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีตารางการตรวจสอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบทันที</p>

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๓.	สาธารณภัย	<p>๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดทำมาตรการป้องกันภัย จัดทำแผนหรือวางระบบการป้องกันภัย</p> <p>๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ให้ความรู้ และจัดทำแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนรับทราบถึง การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามสถานการณ์ต่าง ๆ</p> <p>๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง วางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการโดยเคร่งครัด</p> <p>๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีอุปกรณ์ดับเพลิง และผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้ มีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง รายงานการเกิด อัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย ให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาทราบทันที</p> <p>๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำชับทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและ ป้องกันชีวิต ทรัพย์สินของบุคคล ชุมชน สาธารณสมบัติของส่วนรวม พร้อม ทั้งมีหมายเลขโทรศัพท์ บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดไว้ในที่สามารถ มองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่มีความเสี่ยง จากภัยพิบัติ จัดให้มีการฝึกซ้อมการป้องกัน การหนีภัยและการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p>